



สรุปข่าวเด่น  
13 มีนาคม 2562



- ▶ รัฐบาลกำหนดให้ตัดวันหยุด
- ▶ ประชาชนเรียกร้องให้ไม่ต้องกังวลกับการลงทุนของจีน
- ▶ รัฐบาลสปป.ลาวพิจารณาภาษีเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
- ▶ ไข่วัดห่มุระบาดเมียนมาระงับการนำเข้าหมูและเนื้อหมู
- ▶ การส่งออกสินค้าเกษตรของเมียนมาพุ่ง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในรอบ 4 เดือน
- ▶ บ้านเรือนประมาณ 130,000 หลัง ถูกทิ้งร้างในมณฑลเฉย
- ▶ เชื้อมันผู้บริโภคมก.พ.ตะ 82.0 ฟันต่อเนื้อเดือนที่ 2

## รัฐบาลกำหนดให้ตัดวันหยุด



ภาคเอกชนยินดีต้อนรับการเคลื่อนไหวของรัฐบาลเพื่อลดจำนวนวันหยุดราชการในกัมพูชา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าวันหยุดราชการมากที่สุดในโลก – ภายในเจ็ดวัน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเพิ่งเพิ่ม “วันแห่งความทรงจำ” ในวันที่ 20 พ.ค.ปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้วันหยุดนักขัตฤกษ์ของประเทศรวมเป็น 28 วัน เนื่องจากกัมพูชามีศักยภาพด้านแรงงาน การลดจำนวนวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงเป็นกุญแจสำคัญในการส่งเสริมการผลิตและลดต้นทุนการผลิต นายจางหม่องกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผู้ผลิตข้าวเกรียบท้องถิ่น บริษัท Ly Ly Food Industry จำกัด กล่าวโพสต์ก่อนหน้ารายงานข่าว สื่อของอินเดียนปี 2015 อ้างว่า กัมพูชา มีวันหยุดราชการมากที่สุด ขณะที่รายงานอื่น ๆ ชี้ให้เห็นว่าศรีลังกาติดอันดับสูงสุดด้วย 25 จำนวนวันหยุดเฉลี่ยสำหรับประเทศใน G20 - 20 ประเทศที่มีสัดส่วนการค้าโลกร้อยละ 80 - คือ 12 สำหรับประเทศเพื่อนบ้านของกัมพูชา ประเทศไทยมีวันหยุดราชการ 20 วัน ในปีนี้ขณะที่เวียดนามมี 12 และสปป.ลาวมี 10

ที่มา: <https://www.phnompenhpost.com/business/government-set-slash-holidays>  
13/03/62

## ประชาชนเรียกร้องให้ไม่ต้องกังวลกับการลงทุนของจีน



โฆษกรัฐบาลเรียกร้องให้ประชาชนไม่ต้องกังวลกับการสูญเสียอำนาจอธิปไตยดินแดน เนื่องจากการไหลเข้าของการลงทุนของจีนในกัมพูชา Mr Siphon กล่าวว่าประชาชนกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียจังหวัดสีหนุ ท่ามกลางการลงทุนของจีนที่เพิ่มขึ้น ชาวจีนนำเงินมาลงทุนในกัมพูชา ผู้คนในกำปงได้รับประโยชน์จากการขายที่ดินให้กับนักลงทุนจีน แต่ชาวจีนไม่ได้เป็นเจ้าของ

ที่ดิน ที่ดินจะเป็นของคนกัมพูชาที่เราสามารถเพิกถอนได้ตลอดเวลาหากนักลงทุนฝ่าฝืนกฎหมาย นอกจากนี้กัมพูชาไม่ได้มีส่วนร่วมในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ในช่วง 6 เดือนแรกของปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวจีน 931,763 คนเดินทางไปกับกัมพูชา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาภาษาจีนแห่งราชบัณฑิตยสถานกัมพูชากล่าวว่าระหว่างปี 55 ถึงปีที่แล้ว การลงทุนของจีนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 27% ต่อปี โดยสังเกตว่าการนำเข้าของจีนเพิ่มขึ้น 16% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ที่มา: <https://www.khmertimeskh.com/50585850/citizens-urged-to-not-worry-about-chinese-investment/>  
12/03/62

## รัฐบาลสปป.ลาว

### พิจารณาภาษีเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม



อุตสาหกรรมที่สร้างมลภาวะอาจต้องจ่ายภาษีเพิ่มในขณะนี้ที่รัฐบาลสปป.ลาว ได้ใช้ยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวแห่งชาติภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนายกรัฐมนตรีรับรองเมื่อวันที่ 30 ม.ค. กระทรวงการคลังจะกำหนดภาษีเพื่อสกัดกั้นอุตสาหกรรมจากการผลิตมลพิษและขยะอันตรายนอกเหนือจากภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมกระทรวงการคลังอาจกำหนดภาษีเพื่อสนับสนุนการประหยัดพลังงานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและการกระจายความมั่งคั่งที่ยุติธรรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ใหม่รัฐบาลวางแผนที่จะดำเนินการตามพระราชดำริตั้งแต่บัดนี้จนถึง 73 เพื่อส่งเสริมการเติบโตสีเขียวกลยุทธ์ให้คำแนะนำแก่กระทรวงการคลังในการลดภาษีหรือเสนอกារยกเว้นภาษีให้กับธุรกิจที่นำเข้าเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สปป.ลาวสามารถลดปริมาณความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม

ที่มา: <https://www.phnompenhpost.com/business/lao-government-considers-tax-protect>

Environment

13/03/62

## ไขหวัดหมูระบาดเมียนมา ระงับการนำเข้าหมูและเนื้อหมู



กรมปศุสัตว์และสัตวแพทย์กระทรวงเกษตรปศุสัตว์และการชลประทานระงับการนำเข้าหมูและเนื้อหมูทุกประเภทหลังการระบาดของโรคไขหวัดหมูในแอฟริกา (ASF) และแนะนำให้เกษตรกรและผู้ค้าหมูทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในฟาร์มและตลาดเป็นประจำและให้ห่างไกลจากบริเวณชุมชน แม้จะไม่มีความเสี่ยงหรือติดต่อต่อมนุษย์ แต่สามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในหมูและผลกระทบทางต้นทุนต่อของผู้เลี้ยงหมู โดยการระบาดเริ่มมาจากจีนใน 20 จังหวัดและทำการกำจัดหมูไปแล้ว 916,000 ตัว จากนั้นเชื้อได้แพร่ระบาดจากยูนนานเข้าสู่เมียนมา ปัจจุบันราคาเนื้อหมูในประเทศยังไม่ได้รับผลกระทบ

ที่มา: <https://www.mmtimes.com/news/pig-pork-product-imports-remain-suspended-swine-fever-continues-spread.html>

12/03/62

## การส่งออกสินค้าเกษตรของเมียนมาพุ่ง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในรอบ 4 เดือน



กระทรวงพาณิชย์ระบุว่า การส่งออกสินค้าเกษตรมูลค่ากว่า 1.28 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีงบประมาณ 61-62 ซึ่งเริ่มในเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 81.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สินค้าเกษตรส่งออกสำคัญคือข้าว พืชไร่ ข้าวโพด ยาง ผลไม้และผักและอื่น ๆ ประธานาธิบดีเมียนมาได้ออกมาส่งเสริมให้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มเป็นสองเท่าในการส่งออกและให้เกษตรกรมุ่งมั่นเพื่อผลประโยชน์ของชาติและ

การพัฒนาทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพราะเมียนมาเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่เดือนต.ค-ก.พ. เมียนมามีรายได้จากการส่งออกสินค้าทั้งหมด 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: <https://www.mmtimes.com/news/myanmar-should-develop-domestic-production-grow-local-economy-czech-republic.html>

11/03/62

## บ้านเรือนประมาณ 130,000 หลัง ถูกทิ้งร้าง ในมณฑลทะเลย์



จากการสำรวจคณะกรรมการพัฒนาเมืองมณฑลทะเลย์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 พบว่ามีบ้านประมาณ 130,000 หลังในพื้นที่เพราะไม่เสียภาษีหรือไม่ต้องจ่ายภาษี จากข้อมูลของกรมสรรพากรของ คาดว่าจะเก็บภาษีทรัพย์สินได้ 1.8 พันล้านจ๊าด ในหกเมืองของมณฑลทะเลย์ของปีงบประมาณ 2561-2562 และจะเพิ่มเป็นสองเท่าในปีงบประมาณหน้า หลังจากเสร็จสิ้นการสำรวจ 98% พบบ้านราว 260,000 หลัง ซึ่งจ่ายภาษีอสังหาริมทรัพย์ไปแล้ว การสำรวจได้ดำเนินการในหกเมืองในมณฑลทะเลย์เพื่อดูข้อเท็จจริงหรือข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงจำนวนบ้านที่ต้องชำระภาษีหรือธุรกิจขนาดเล็กที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ที่มา: <https://www.mmbiztoday.com/articles/around-130000-houses-left-untaxed-mandalay>

12/03/62

## เชื่อมั่นผู้บริโภค ก.พ.แตะ 82.0 ฟื้นต่อเนื่องเดือนที่ 2



ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้า เผย ความเชื่อมั่นผู้บริโภค ก.พ.อยู่ที่ 82.0 ฟื้นต่อเนื่องเดือนที่ 2 เหตุนักท่องเที่ยวจีนช่วยหนุนและเม็ดเงินสะพัดเลือกตั้ง 3-5 หมื่นล้าน จัปตา จีดีพี โตต่ำกว่า 4% ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.พ.62 เท่ากับ 82.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเดือนที่ 2 เป็นผลจากปัจจัยบวก คือ มีการประกาศวันเลือกตั้ง นักท่องเที่ยวจีนฟื้นกลับมา และสัญญาณการเจรจาระหว่างสหรัฐและจีนมีทิศทางที่ดี แต่ยังกังวลราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เทรดวอร์ที่ยืดเยื้อ และเบริคซิทไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตามเชื่อว่า การเลือกตั้งในเดือนมี.ค.จะทำให้มีเม็ดเงินสะพัด 3-5 หมื่นล้านบาท แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เข้ามากระทบ เช่น ส่งออกเติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์จากสงครามการค้าสหรัฐและจีนที่มีการเก็บภาษีสินค้าไปก่อนหน้าทำให้เศรษฐกิจไทยปี 62 อาจโตต่ำกว่า 4%

ที่มา: <https://www.posttoday.com/economy/582983>

12/03/62